

# Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi cục Thống kê Quận 8

Sáng ngày 30/10/2024, tại Đình Bình Đông, Phường 7 Quận 8, Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 8 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Đỗ Thị Điều Thuyền. Tham dự buổi Lễ có đ/c Nguyễn Thị Thu Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 8; đ/c Ngô Văn Đước - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế Quận 8; đ/c Trần Thị Hồng Nguyên - P. Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Quận 8; đ/c Huỳnh Văn Bỉ - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Quận 8 cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ tham dự.



Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Chi bộ, đ/c Ngô Văn Đước - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế Quận 8 đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Đỗ Thị Điều Thuyền.

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới đã tuyên thệ những lời quyết tâm sắt đá của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Ngô Văn Đước - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế Quận 8 đã chúc mừng đảng viên mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Đỗ Thị Điều Thuyền đã có một quá trình phấn đấu rèn luyện trong suốt quá trình công tác. Ngày hôm nay, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là sự ghi nhận của Đảng ủy và của Chi bộ Phòng Kinh tế với những thành tích và đóng góp.

Chi cục Thống kê Quận 8 sinh hoạt ghép với Chi bộ Phòng Kinh tế Quận 8, hiện có 3/3 đồng chí là đảng viên, trong đó có 2/3 đồng chí là đảng viên chính thức.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi Lễ kết nạp đảng viên:



*Đ/c Ngô Văn Được - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế Quận 8 công bố Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí đảng viên mới*



*Toàn thể đảng viên của Chi bộ chúc mừng Đảng viên mới*

*Nguồn: Chi cục Thống kê Quận 8*